

นกแอร์เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงสู่ย่างกุ้ง

สายการบินนกแอร์ โดย “พาทิ สารสิน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัว “นกแอร์เปิดประตูสู่พม่า เส้นทางบินต่างประเทศ ดอนเมือง-ย่างกุ้ง” เส้นทางบินต่างประเทศครั้งแรกของสายการบินนกแอร์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอู ตินวิน (H.E.U Tin Win) เอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมาร์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติมาร่วมงาน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังที่มีความสนใจในวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพม่า รวมทั้งทำธุรกิจอยู่ที่ประเทศพม่า อาทิ สมฤดี อมาตยกุล, สุพจี เหวตระกูล, วิฑูรพันธ์ อังสนานนท์, รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา, วฤตหงส์สนั่น และจنگก ตั้งประดิษฐ์ มาร่วมงานในคอนเสิร์ต One Fine Day ที่ต้องการถ่ายทอดมุมมองใหม่ในการเดินทางไปยังพม่า โดยมีดีไซน์ท์ ชยุติ รับหน้าที่พิพิธกร ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ที่ผ่านมา



สุพจี เหวตระกูล และสาวสวยจากนกแอร์



สุพจี เหวตระกูล วฤตหงส์สนั่น และ จنگก ตั้งประดิษฐ์



พาทิ สารสิน จับมือ นายอู ตินวิน

“พาทิ สารสิน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “...พวกเราทุกคนที่นกแอร์มีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะเปิดบริการเส้นทางบินกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง ซึ่งถือเป็นเส้นทางบินระหว่างประเทศเส้นทางแรกของนกแอร์ที่จะให้บริการออกจากสนามบินดอนเมือง และให้บริการด้วยเครื่องบินแบบโบอิง 737-800 ที่รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 189 ที่นั่ง นอกเหนือไปจากเส้นทางแม่สอดเชื่อมไปยังมะละแหม่ง และแม่สอด-ย่างกุ้ง ซึ่งให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ SAAB 340B 34 ที่นั่ง ที่เช่าเหมาลำมาจากกัมพูชา เพื่อเป็นการฉลองเส้นทางใหม่นี้ ทางสายการบินขอมอบราคาพิเศษ 1,590 บาทต่อที่นั่ง และพิเศษพรีนัทท์กระดาษเป่าถึง 30 กิโลกรัมครับ” พาทิ กล่าว

“นำทวาน-สุพจี เหวตระกูล” ที่ไปเปิดธุรกิจใหม่ที่ประเทศพม่า กล่าวว่า

“...นำทวานรู้สึกยินดีมากค่ะ ที่นกแอร์เปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง-ย่างกุ้ง ไปยังประเทศพม่า เพราะตัวนำทวานเองเดินทางไปที่พม่าบ่อยมาก เพราะธุรกิจที่ทำอยู่ที่ย่างกุ้ง ทำให้ต้องไปเจอจากกับลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจธุรกิจของเรา รวมถึงอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบก็คือ เสน่ห์ของพม่าที่ไม่เหมือนที่ไหน และนกแอร์ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีในการเลือกเดินทางไปยังพม่าค่ะ” นำทวาน กล่าว

มาถึงหนุ่มหล่อคนรุ่นใหม่อย่าง “เป่า วฤตหงส์สนั่น” ที่มีแพลนจะไปล้มผีเสื้อของพม่าสักครั้ง กล่าวเสริมว่า “...ผมก็เดินทางบ่อยๆครับ ปกติก็จะเดินทางอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียเป็นหลักครับ พม่า เป็นประเทศที่กำลังได้รับความนิยมมาก เพราะเพิ่งเปิดประเทศ รวมถึงธรรมชาติยังมีความบริสุทธิ์อยู่มาก ซึ่งผมเองมีแพลนว่าจะเดินทางไปที่พม่าสักครั้ง เพราะหลายคนพูดเหลือเกินว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจมาก คิดว่าในไม่ช้าคงได้ไปที่พม่าเร็ว นี้ แน่หนอครับ” หนุ่มเป่า กล่าวเสริม